

อย. ขานรับนโยบาย IGNITE พลิกโฉม อย. ไทย มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน

อย. สนองนโยบาย “IGNITE Thailand” มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคและเสริมสร้างเศรษฐกิจ พร้อมเดินทางสานสัมพันธ์นานาชาติประเทศทั่วโลก เสริมความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

วันนี้ (17 กันยายน 2567) ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กร FDA Communication ภายใต้ธีมงาน IGNITE Thai FDA: Our spark can start a great movement ขานรับนโยบาย IGNITE Thailand อาทิ การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยที่ อย. มีการส่งเสริมการประกอบกิจการที่อำนวยความสะดวกรวดเร็ว ควบคู่กับการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในงานบริการด้านสาธารณสุขไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ข้อมูลปี 2566 สถิติมูลค่านำเข้าและส่งออกเครื่องมือแพทย์ คิดเป็น 90,000 ล้านบาท และ 118,000 ล้านบาท (ที่มา Custom Analyze by Plastics Institute of Thailand, June 2023) โดยแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ถือเป็นโอกาสส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ให้มีศักยภาพในการส่งออก เพื่อทดแทนการนำเข้า การเป็นศูนย์กลางด้านอาหาร ปัจจุบันเทรนด์อาหารฟังก์ชัน (Functional Foods) หรืออาหารแห่งอนาคตเป็นอาหารที่มีการเติมสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น โพรไบโอติก อินนูลิน ฯลฯ กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก ซึ่งในปี 2567 พบว่าอาหารฟังก์ชันมีมูลค่าการตลาดในประเทศสูงถึง 100,000 ล้านบาท อัตราเติบโตร้อยละ 8 และมูลค่าส่งออก 128,000 ล้านบาท อัตราเติบโตร้อยละ 9 (ที่มา สำนักงานนโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ) จากสถิติดังกล่าว นอกจากเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการลงทุนภายในประเทศแล้ว ยังเป็นโอกาสผลักดันผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตระดับโลกด้วย

นอกจากนี้ อย. เน้นย้ำความสำคัญนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแบบมืออาชีพ โดยพัฒนาให้เป็น FDA One Platform ซึ่งประกอบด้วย e-Service e-Submission e-Payment e-Review e-Tracking และ e-License อย่างครบวงจร ตลอดจนพัฒนาระบบ e-Consult การให้คำปรึกษาออนไลน์ เป็นการให้บริการด้วยระบบการทำงานแบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ภายใต้อัตราค่าบริการที่ถูกลงและสามารถดำเนินการได้ ณ จุดเดียว ที่อาคาร OSSC

เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่าพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าเชิงรุก (co-creator) ร่วมกับผู้ประกอบการ เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวทันโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประกายไฟเล็กๆ ที่เกิดจากเรา จะกระจายไปสู่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนส่องสว่างให้ประเทศไทยทั้งประเทศ เติบโตในสายตาประชาคมโลก ซึ่ง อย. จะยังคงมุ่งมั่น มุ่งไปข้างหน้าเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ เพื่อลดช่องว่างระหว่างกันและกัน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ให้ผู้ประกอบการพัฒนาไกล ผู้บริโภคปลอดภัย ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน

วันที่เผยแพร่ข่าว 18 กันยายน 2567 ข่าวแจก 250 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567